



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๕๔/๒๕๖๐

ด้วย นายกิตติเชษฐ์ เกียรติวิชัย ผู้ร้อง อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๓/๑๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงยี่โถ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า เดิมผู้ร้องใช้ชื่อว่า “นายคมสัน จันทร” ต่อมาเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น “นายนิธิโรจน์ เกียรติวิชัย” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “นายกิตติเชษฐ์ เกียรติวิชัย” ผู้ร้องเป็นบิดาของเด็กหญิงสรวล คำมี ซึ่งเกิดกับนางสาวศิริวิมล คำมี โดยปัจจุบันนางสาวศิริวิมล คำมี ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “นางสาวศิริวิมล ชมชื่น” ผู้ร้องและนางสาวศิริวิมลอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงสรวล คำมี เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีการแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนโดยระบุในสูติบัตรว่าผู้ร้องเป็นบิดา เมื่อเด็กหญิงสรวลถึงเกณฑ์อายุที่จะต้องเข้าเรียน ก็ได้สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยระบุชื่อผู้ร้องในใบสมัครเข้าเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ใบมอบตัวนักเรียน และแบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ว่าผู้ร้องเป็นบิดา ภายหลังจากที่นางสาวศิริวิมลได้ให้กำเนิดเด็กหญิงสรวล นางสาวศิริวิมลก็ไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ร้องอีกต่อไป และได้นำเด็กหญิงสรวลออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้าน บิดา มารดาของนางสาวศิริวิมลที่อำเภอลำลูกกา แต่ผู้ร้องก็ได้ส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงสรวลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และรับเด็กหญิงสรวลมาที่บ้านผู้ร้องหรือพาไปเที่ยวตามโอกาสที่นางสาวศิริวิมลได้อนุญาต ผู้ร้องเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของเด็กหญิงสรวลต่อไปในอนาคต ทั้งด้านการศึกษาและด้านความเป็นอยู่ในสังคม รวมทั้งไม่เสียสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ร้องจึงประสงค์ที่จะทำการจดทะเบียนรับรองเด็กหญิงสรวลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องได้ไปติดต่อที่ว่าการอำเภोधัญบุรีเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ไม่ได้ เนื่องจากนางสาวศิริวิมลไม่ได้ให้ความยินยอม ส่วนเด็กหญิงสรวลก็อายุน้อย บุคคลทั้งสองจึงไม่สามารถให้ความยินยอมเพื่อให้นายทะเบียนรับรองบุตรได้ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้ผู้ร้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดไต่สวนและมีคำสั่งว่าเด็กหญิงสรวล คำมี เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องและอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงสรวล คำมี เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี